

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch

Ngày 19 tháng 8 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch; cùng chủ trì Hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội; Bộ trưởng các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Nội vụ. Tham dự tại đầu cầu các địa phương có: Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ý kiến của lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương và phát biểu của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

I. Công tác quy hoạch rất quan trọng, đầu tư phát triển phải theo quy hoạch, vì vậy công tác quy hoạch phải đi trước một bước, phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, bám sát và cụ thể hóa một bước các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, giai đoạn 2021 - 2030, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bám sát tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của các địa phương để phát triển bền vững. Có quy hoạch tốt mới có được đề án, dự án tốt, từ đó mới có nhà đầu tư tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ Hội nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hoan nghênh các bộ, ngành, địa phương đã nghiên cứu kỹ tài liệu, chuẩn bị ý kiến rất sâu sắc, trách nhiệm, tâm huyết và bám sát vào tình hình thực tế, nêu được những thuận lợi, khó khăn của cơ quan, đơn vị, địa phương và góp ý cho Báo cáo.

II. Những nhiệm vụ chủ yếu đối với công tác quy hoạch

1. Phải xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương thực hiện việc lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch và hoàn thành trong năm 2022. Các đồng chí Bí thư cấp ủy, các đồng chí đứng đầu chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác lập quy hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, vừa phải đảm bảo kết nối đồng bộ quy hoạch tỉnh với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia hiệu quả nhất; tùy tình hình cụ thể của mỗi địa phương, có thể thành lập Ban chỉ đạo các cấp để bảo đảm thuận lợi, linh hoạt và có hiệu quả nhất.

2. Khi lập đồng thời các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh cần phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai lập quy hoạch. Các bộ, ngành cần sớm công bố nội dung về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2021, làm cơ sở để các địa phương triển khai lập quy hoạch nhằm khai thác tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh mà vẫn bảo đảm được tính thống nhất với các quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch dùng chung bảo đảm khoa học, đồng bộ, tránh lãng phí, phục vụ hiệu quả cho công tác lập, thẩm định, quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch.

3. Tiếp tục hoàn thiện thể chế theo nguyên tắc phải phân cấp, phân quyền triệt để, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đi cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, tăng cường quản lý nhà nước của các bộ, ngành là xây dựng chiến lược, quy hoạch, xây dựng cơ chế chính sách, xây dựng công cụ để giám sát, kiểm tra. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động tập trung rà soát lại, sửa đổi hoặc dừng thi hành ngay để tháo gỡ các vướng mắc; đề xuất, trình Chính phủ những vấn đề thuộc thẩm quyền để Chính phủ để xem xét, sửa đổi ngay trong tháng 9 năm 2021. Vướng mắc bởi thông tư thì các bộ, ngành phải chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo thẩm quyền trong tháng 9 năm 2021.

4. Yêu cầu lựa chọn tư vấn lập quy hoạch phải bảo đảm chất lượng; đồng thời cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền tổ chức thực hiện lập quy hoạch theo nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật và bám sát tình hình thực tiễn; phối hợp với tư vấn để vừa làm việc, vừa hỗ trợ và vừa học tập lẫn nhau, đồng thời quy hoạch phải do cơ quan quản lý nhà nước xem xét, quyết định.

5. Về nguồn kinh phí lập các quy hoạch: Nguồn kinh phí cho lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, thống nhất nguồn vốn sử dụng và báo cáo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái xem xét, quyết định. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện công tác lập quy hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

III. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương có ý kiến tham gia về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- PCT Quốc hội Nguyễn Đức Hải;
- Chủ nhiệm UBKT của QH Vũ Hồng Thanh;
- Chủ nhiệm UBKHCNMT của QH Lê Quang Huy;
- Chủ nhiệm UB VHGD của QH Nguyễn Đắc Vinh;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, PL, QHĐP, NC, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2b) Hop 75

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục